

Ngày 4/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố phương án thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm tới sẽ có khá nhiều điểm mới so với các năm trước. Ngành Giáo dục Thái Bình đã chủ động tiếp nhận những điểm mới để bảo đảm kỳ thi THPT quốc gia tại Thái Bình năm 2019 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức thi các năm trước, nhất là năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương thức thi như các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh. Đồng thời, thực hiện một số điều chỉnh trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập để bảo đảm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, an toàn. Về nội dung kiến thức, đề thi các môn nằm trong chương trình kiến thức lớp 12 nhưng bảo đảm ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các trường đại học, cao đẳng lấy cơ sở để tuyển sinh.

Về khâu coi thi, các trường đại học, cao đẳng tại địa phương sẽ không được tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều động cán bộ, giảng viên đại học, cao đẳng, trường cao đẳng đến hội đồng thi tỉnh, thành phố để phối hợp tổ chức thi. Bên cạnh lực lượng an ninh,

Chủ động tiếp nhận những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019



Các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

các phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi, phòng chấm thi sẽ được đặt camera giám sát 24/24 giờ. Đối với các bài thi trắc nghiệm, Bộ cũng yêu cầu các khâu chuẩn bị đề thi phải đảm bảo độ chính xác, độ phân hóa phù hợp để các trường đại học, cao đẳng lấy cơ sở để tuyển sinh.

Bộ tăng cường hơn những năm trước. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để bảo đảm kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Thái Bình diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, ngay từ những năm trước, Sở Giáo dục và Đào tạo rất chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối các khâu của kỳ thi. Tất cả các khâu đều có lực lượng an ninh giám sát, bảo vệ 24/24 giờ. Bộ phận cán bộ làm phách được cách ly hoàn toàn với bên

ngoài trong suốt thời gian làm phách. Hai năm nay, Thái Bình không tổ chức chấm thi các bài thi trắc nghiệm mà chuyển trường đại học có uy tín trên Hà Nội chấm thi. Công tác vận chuyển bài thi cũng được bảo đảm nghiêm ngặt. Đối với môn Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo đặt điểm chấm thi tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, lựa chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn cao để chấm thi và các bài thi đều được chấm qua nhiều vòng. Trước những đổi mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, ngành Giáo dục Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt các khâu của kỳ thi. Trước mắt, cần bộ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ liên tục cập nhật thông tin, tích cực tham gia các lớp tập huấn nâng cấp phần mềm quản lý thi và làm tốt công tác tuyên truyền đến các trường THPT trong tỉnh.

Những điểm mới trong phương án thi THPT quốc gia năm 2019 gắn sát với dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo trước đó nên với phương án mới này rất nhiều học sinh và giáo viên trong tỉnh

không tỏ ra lo lắng. Bên cạnh đó, ngày 6/12 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố đề thi minh họa sớm, đây là cơ sở để các thầy cô ôn tập cho học sinh. Cô giáo Trần Thu Thủy, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Tôi và các em học sinh do tôi đảm nhiệm không bất ngờ trước phương án thi của Bộ. Hiện nay tôi vẫn tổ chức cho các em học và ôn tập theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Trong phần luyện đề, tôi có những câu nâng cao để phân hóa học sinh. Bên cạnh đó, tôi và các đồng nghiệp đang nghiên cứu đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo để sớm ra bộ đề ôn tập cho học sinh. Em Nguyễn Văn Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, em và các bạn đã nắm được cơ bản những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 nhưng có một số điểm em chưa hiểu rõ nên em rất muốn được các thầy cô tuyên truyền trong thời gian sớm nhất để chúng em tự tin ôn thi.

Dự kiến, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia dùng để xét tốt nghiệp THPT, 30% còn lại là điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Như vậy, việc hướng dẫn ôn tập của Sở Giáo dục và Đào tạo là rất cần thiết đối với học sinh và giáo viên hiện nay.

DẶNG ANH

Việt Nam giành vị trí thứ ba tại kỳ thi khoa học trẻ quốc tế

Toàn bộ 6 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi khoa học trẻ quốc tế (IJSO) tổ chức tại Botswana từ ngày 2 - 10/12 đều đã đạt giải, trong đó 4 em giành huy chương vàng, 2 em giành huy chương bạc. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi này từ trước đến nay.

Thành tích trên đã giúp đội tuyển IJSO Việt Nam đứng ở vị trí thứ ba sau Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan trên tổng số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi.

Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2004 tại Jakarta, Indonesia, IJSO sau đó lần lượt được tổ chức tại các nước khác nhau với mục đích nhằm tạo ra một cuộc tranh tài trí thức, khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với tri thức khoa học thực tiễn trên thế giới nhằm khơi mào những tài năng khoa học.

Đây cũng là điểm hẹn hàng năm để các nước cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giáo dục nhằm phát triển chất lượng giáo dục nói riêng cũng như tạo đà cho hợp tác giáo dục toàn cầu nói chung. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội giao lưu văn hóa giữa học sinh và giáo viên trong cộng đồng khoa học các nước trên thế giới.

Khó quan sát mưa sao băng đẹp nhất năm vào đêm ngày 13 và 14/12

Dù mặt trăng sẽ không ảnh hưởng cho việc quan sát mưa sao băng đẹp nhất năm Geminids nhưng với tình hình thời tiết những ngày này dự báo việc "ngắm trời" sẽ gặp nhiều bất lợi.



Vào đêm ngày 13 và 14/12, một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm có tên là Geminids sẽ diễn ra trên bầu trời. Ở khoảng thời gian này, với điều kiện quan sát lý tưởng (ít bụi, thời tiết thuận lợi...), những người ưa ngắm bầu trời có thể nhìn thấy 100 - 120 vết sao băng mỗi giờ. Năm 2017, khi trận mưa sao băng này diễn ra, thời tiết ở nhiều địa điểm tại Việt Nam không thuận lợi cho việc quan sát. Và với năm nay, có vẻ như việc này đang được lặp lại.

Bổ sung vitamin C giúp giảm tác hại của khói thuốc với trẻ sơ sinh

Kết quả một thử nghiệm ngẫu nhiên và có giám sát công bố trên tạp chí Dược học và chăm sóc đặc biệt của Mỹ chỉ ra nếu mẹ bổ sung thêm 500mg vitamin C ngoài lượng vitamin bổ sung được khuyến nghị cho thai kỳ thì ở 3 tháng tuổi hơi thở ra của các em bé sẽ khỏe hơn nhiều. Hơi thở ra phản ánh tốc độ đẩy không khí ra khỏi phổi và là một chỉ số quan trọng phản ánh chức năng hoạt động của phổi.



Tác giả chính của nghiên cứu, Giáo sư Cindy McEvoy từ Đại học Khoa học và y tế Oregon cho rằng việc tìm ra một cách để giúp giảm tác hại của khói thuốc lá và nicotine với các thai nhi trong bụng mẹ phản ánh nhận thức về những nguy hiểm từ các sản phẩm gây nghiện và những tác động có thể để lại hậu quả cả đời với trẻ.

Chuyên gia này lưu ý việc bổ sung một lượng vitamin C thích hợp có thể là cách can thiệp an toàn và tiết kiệm giúp cải thiện phổi hàng triệu trẻ sơ sinh trên thế giới.

(theo vietnamplus.vn)

Những ngày này, huyện Tiên Hải đang bước vào đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2019. Thanh niên vùng đồng bào có đạo cũng tích cực tham gia khám tuyển với mong muốn thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Xã Nam Chính số đồng bào Công giáo chiếm gần 50% so với tổng dân số toàn xã. Trong đợt khám tuyển năm 2019, địa phương có 11 thanh niên tham gia thì 6 thanh niên là con em của giáo dân thuộc giáo xứ Thủ Chính và giáo xứ Hữu Vĩ. Qua khám tuyển, cả 6 em đều đạt sức khỏe và sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có lệnh. Em Phùng Văn Nhi, sinh năm 2000, thôn Hữu Vĩ Nam cho biết: Em đang làm tự do tại Hà Nội với thu nhập 8 triệu đồng/tháng. Vừa rồi gia đình em nhận được thông báo của xã về khám tuyển NVQS nên đã gọi điện em về tham gia khám tuyển tại xã và huyện. Em rất vui khi biết mình đạt sức khỏe loại 2, đủ điều kiện nhập ngũ. Bản thân em rất muốn tham gia NVQS bởi đây là cơ hội để em được rèn luyện, trưởng thành.

Còn với thanh niên Công giáo Phạm Văn Bình, sinh năm 2002, thôn Đông Biên Nam, xã Nam Hồng, mặc dù chưa đến tuổi nhưng em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay. Bình cho biết: Em biết đi bộ đội sẽ phải trải qua những tháng ngày rèn luyện vất vả, xa gia đình nhưng có như thế chúng em học được bản lĩnh tự lập khi ra ngoài xã hội.

Đồng chí Đỗ Quang Tú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nam Chính chia sẻ: Cũng như nhiều địa phương khác, Nam Chính có rất nhiều lao động trong độ tuổi gọi nhập ngũ đi làm ăn xa. Điều này tác động lớn đến công

TIỀN HẢI Tuyển quân ở vùng đồng bào có đạo



Thanh niên Tiên Hải hàng hải lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tác điều động, gọi thanh niên về địa phương thực hiện NVQS. Tuy vậy, 5 năm trở lại đây, Nam Chính luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu huyện giao.

Tim hiểu ở một số địa phương có đồng đồng bào Công giáo của huyện Tiên Hải, chúng tôi được biết, công tác tuyên truyền, vận động luôn được cấp ủy, chính quyền các xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình tuyển quân. Các xã đã thành lập các tổ công tác xuống chính các thôn, xóm, với phương châm "Đến tận ngõ, gõ từng nhà" nhằm nắm bắt cụ thể hoàn cảnh, nguyện vọng của từng công dân trong độ tuổi nhập ngũ để tuyên truyền về Luật Nghĩa

vụ quân sự, chế độ, chính sách về bản thân và gia đình được hướng khi thực hiện NVQS, giúp thanh niên và gia đình nhận thức rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, từ đó tự giác chấp hành Luật. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương còn phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ thôn, xóm, thôn đội trưởng, ban công tác mặt trận và chức sắc, chức việc, linh mục ở các giáo xứ, giáo họ hàng ngày gặp gỡ gia đình, gặp gỡ thanh niên để tuyên truyền, động viên, góp phần nắm và quản lý chặt chẽ thanh niên.

Đồng chí Phạm Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng chia sẻ: Giáo dân ở địa phương

chiếm 47% số dân của xã. Hàng năm, Nam Hồng được huyện giao chỉ tiêu từ 17 - 19 thanh niên nhập ngũ. Những năm trước đây, xã rất khó khăn về tuyển quân, thiếu chỉ tiêu huyện giao nhưng từ năm 2016 trở lại đây xã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Có được kết quả đó là do địa phương đã tích cực kêu gọi con em làm ăn xa về khám tuyển và tổ chức khám tuyển liên tục đến khi chốt quân số. Chỉ cần một thanh niên về địa phương là chúng tôi cử cán bộ đến đưa các em lên huyện khám. Năm nay, sau khi sơ tuyển, Nam Hồng có 16 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển tại huyện, trong đó có một

số thanh niên Công giáo. Nói chung, qua khám tuyển, các em đều đủ điều kiện sức khỏe và tư tưởng tốt. Nam Hồng phấn đấu tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

Theo báo cáo của Ban CHQS huyện Tiên Hải, năm 2019, tổng nguồn của huyện là 5.061 thanh niên, trong đó có 1.228 thanh niên Công giáo. Qua ra soát tạm miễn, hoãn, Tiên Hải còn 1.411 thanh niên thuộc diện điều khám sơ tuyển tại xã. Qua sơ tuyển, huyện tiếp tục phát lệnh gọi khám tuyển. Trong đợt khám tuyển này đã có hơn 620 thanh niên lên trạm, trong đó 344 thanh niên đạt sức khỏe, đủ điều kiện nhập ngũ. Điều đáng ghi nhận là thanh niên Công giáo Tiên Hải rất tích cực tham gia khám tuyển. Nhiều thanh niên đã cam kết về khám tuyển trong dịp Giáng sinh tới. Tiên Hải đang nỗ lực phấn đấu giao đủ 325 tân binh theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2019.

Thượng tá Lê Viết Lân, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Hải cho biết: Hội đồng NVQS các cấp trong huyện đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các linh mục, các chức sắc, chức việc trong giáo xứ, họ đạo cùng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên Công giáo làm tròn nghĩa vụ công dân với đất nước, nhất là vận động các thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia khám tuyển. Thông qua các buổi gặp gỡ, linh mục, chức sắc, chức việc nắm rõ hơn về những nội dung mới của Luật Nghĩa vụ quân sự, từ đó có những biện pháp truyền giảng để các gia đình và thanh niên Công giáo hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành.

TÁT ĐẠT



Nhiều kết quả trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế

Với nỗ lực của hai ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội, sự phối hợp tích cực của các ngành, các cấp, việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 1.568.974 người tham gia BHYT, trong đó có 440.087 người tham gia BHYT hộ gia đình. Tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 87,53% dân số toàn tỉnh, vượt 4,03% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 và vượt 1,53% chỉ tiêu tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh.

Để có được kết quả đó, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp tích cực trong việc chỉ đạo, mở rộng đôn

vi và đối tượng tham gia bằng nhiều hình thức. Riêng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động nhân dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đoàn thể, các đơn vị tổ chức nhiều buổi truyền thông tư vấn, phổ biến chính sách pháp luật, giải đáp các thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT. Đặc biệt, đã phối hợp tích cực với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thuyết phục với hàng trăm chuyên đề, chuyên mục, tin, bài, ảnh. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHYT còn được cán bộ, nhân viên y tế tích cực phối hợp triển khai trong quá trình khám chữa bệnh (KCB).

Qua đó, giúp người dân hiểu rõ về vai trò của BHYT trong đời sống cũng như những chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước dành cho người dân thông qua triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, từ đó giúp người dân thay đổi nhận thức, tham gia BHYT ngày càng tích cực.

Để tạo sự tin tưởng của người dân, việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT cũng được hai ngành phối hợp tổ chức hiệu quả. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng với 34 cơ sở KCB thanh toán theo giá dịch vụ tổ chức KCB cho người dân có thể BHYT. Ông Phạm Văn Diệu, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sở Y tế đã chỉ đạo, tăng cường quản lý chặt chẽ việc thanh toán KCB BHYT bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng,



Máy đếm tế bào dùng trong xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

đúng thẻ, đúng quyền lợi. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường các điều kiện phục vụ

người bệnh như bổ sung các trang thiết bị y tế, lắp điều hòa nhiệt độ, quạt mát ở các phòng

điều trị nội trú; cung cấp nước uống cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; sửa chữa, xây mới các công trình vệ sinh, bảo đảm nước sinh hoạt phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh. Bên cạnh việc tích cực cải cách hành chính, các cơ sở KCB cũng đẩy mạnh việc kết nối công nghệ thông tin với bảo hiểm xã hội và các cơ sở y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động của bệnh viện. Không chỉ giúp tạo thuận lợi cho việc giám sát, kiểm tra việc KCB BHYT, việc kết nối công nghệ thông tin còn tạo thuận lợi cho người bệnh và công khai, minh bạch trong quá trình KCB, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Kết quả năm 2018, riêng chi KCB BHYT tại các cơ sở KCB trong tỉnh là 1.243,193 tỷ đồng.

Chỉ chăm sóc sức khỏe ban đầu 15 tỷ đồng. Chi thanh toán trực tiếp 1,5 tỷ đồng. Chi đa tuyến đi ngoại tỉnh 526,195 tỷ đồng. Ước chi KCB tại tỉnh 1.296,7 tỷ đồng, chiếm 104,3% dự toán bệnh. Bên cạnh việc tích cực cải cách hành chính, các cơ sở KCB cũng đẩy mạnh việc kết nối công nghệ thông tin với bảo hiểm xã hội và các cơ sở y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động của bệnh viện. Không chỉ giúp tạo thuận lợi cho việc giám sát, kiểm tra việc KCB BHYT, việc kết nối công nghệ thông tin còn tạo thuận lợi cho người bệnh và công khai, minh bạch trong quá trình KCB, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

HÀ DUNG